

Source :

ไทยโพสต์

Date : 26 S.A. 2560

Page : 16

No :

## หารือข้อราชการ ▶

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ  
รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
เข้าเยี่ยมคารวะ ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ใน  
โอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม เพื่อประสาน  
ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่าง 2  
หน่วยงาน

16



# เข้มเฆมาขับ-พิศซ่า ขอศาลไม่ให้ประกัน

- กิ่งลงโทษสถานหนัก
- ตร.5หมื่นตรึงปีใหม่  
ตำรวจประชุมเตรียม  
มาตรการดูแลความสงบ  
ช่วงปีใหม่ รวมทั้งลดเจ็บ-  
ตายจากปัญหาจราจร

# ให้ศาลลงโทษนักพิศขำเมาขับ วอนประชาชนช่วยสอดส่องเหตุร้ายเคาต์ดาวน

กรุงเทพฯ • ตำรวจจัดมาตรการเข้มสกัดเมาขับ พบว่าผิดซ้ำจะทำบันทึกส่งศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักและถูกจับฝากขังทันที ระดมกำลังพล 5.2 หมื่นนายร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครองรักษาความสงบเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะการจัดเคาต์ดาวน ทดลองใช้กล้องเรียลไทม์ใน 3 โรงพักนครบาล รวบรวมการท้องเที่ยวฯ วอนประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมนี้ ที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ตร. พร้อมด้วย น.ส.อาภา ภาวิไล หรือแม็กกี้ ดารานักแสดง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการภาพรวมของ ตร. และมอบ ส.ค.ส.เตือนใจแก่ประชาชน ณ บริเวณพื้นที่สกายวอล์ก (Sky walk) วัดพุทธวนารามราชวรวิหาร และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ถึงข้อหาโทษที่มีต่อพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

พล.ต.อ.วิระชัยกล่าวว่า วันนี้เป็นวันคริสต์มาส เชื่อว่าทุกคนจะออกไปเฉลิมฉลองกัน รวมถึงการเตรียมตัวฉลองเทศกาลปีใหม่อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนขอให้เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมาไม่ขับ ดื่มแล้วต้องไม่ขับ ขับแล้วต้องไม่ดื่ม ฝ่าฝืนจะถูกยึดใบขับขี่ รวมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากร หากมีการกระทำผิดซ้ำ พนักงานสอบสวนจะทำบันทึกแนบในสำนวนการสอบสวนส่งให้ศาลพิจารณาเพื่อลงโทษในสถานหนัก และถูกจับฝากขังทันที ตลอดจนหากพบผู้ขับขีรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย จะมีการว่ากล่าวตักเตือนและไม่อนุญาตให้ขับขี่ต่อ จนกว่าผู้ขับขี่

จะหาหรือนำหมวกนิรภัยมาสวมใส่ นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการลดอุบัติเหตุของประชาชน โดยจะมีการวางกำลังดูแลความปลอดภัยและการจราจรตามวัดต่างๆ ที่มีการจัดงาน

โฆษก ตร.กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด, ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ, ไม่วงงแล้วขับ, คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่แข่งรถในที่คับขัน, ไม่เมาสุราในขณะที่ขับรถ, สวมหมวกนิรภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธนทร์ พิณเมืองงาม ผู้ช่วย ผบ.ตร., ประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการสอบสวนกลาง กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถึงแนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปรามช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ 2561

ภายหลัง พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติเปิดเผยว่า ในช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่นี้ ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 52,700 นาย ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเน้นการบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะในพื้นที่เคาต์ดาวนทั่วประเทศมีประมาณ 200 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง โดยในช่วงเทศกาลสำคัญ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำแอป

พลีเคชั่น โพลิศ ไอ เลฟ ยู มาใช้ สามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุสำคัญ เจ้าหน้าที่สามารถทราบพิกัดของผู้แจ้งเหตุได้ทันที โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ส่วนจังหวัดอื่นๆ สามารถใช้ควบคู่กันกับ 191 เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ สัญญาณจะไปตั้งที่ 191 เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีทั้งที่เช่นเดียวกัน

พร้อมกันนี้ ตำรวจได้นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดลองใช้ เช่น ตู้แดงคิวอาร์โค้ด ที่เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจพื้นที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้ถึงเวลา ที่หมายการออกตรวจ โดยนำร่องพื้นที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 อีกอย่างคือ กล้องเทคโนโลยีเรียลไทม์ SAS System ที่ได้ความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพราะกล้องตัวนี้สามารถถ่ายทอดจากสถานการณ์จริง และสามารถตอบโต้กันได้ จะนำมาใช้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทำให้ผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเกิดความสบายใจ ไม่มีการกลั่นแกล้ง เบื้องต้นจะทดลองใช้ในเขตนครบาลพื้นที่ สน.บางซื่อ สน.มีนบุรี สน.คันนายาว

ด้าน พล.ต.อ.ศรีวรราช รั้งสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ประชุมเร่งรัดติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน การเปิดช่องทางพิเศษ การขอคืนพื้นที่ผิวจราจรในเส้นทางที่มีการก่อสร้าง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

โดยเฉพาะตามเส้นทางรอง ทั้งข้อหาเกี่ยวกับ  
เมาขับ ไม่พกใบอนุญาตขับที่ไม่สวมหมวกกันน็อก  
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ พร้อมกำชับในที่ประชุมให้ตำรวจ  
ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ห้ามลาอย่างเด็ดขาด  
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพูดถึงมาตรการและ  
เส้นทางระบายรถออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาล  
จำนวน 13 เส้นทาง อาทิ ทางด่วน มอเตอร์เวย์  
ถนนมิตรภาพ ถนนสายเอเชีย ถนนแจ้งวัฒนะ  
ถนนบางนา-ตราด ซึ่งในจุดที่มีการก่อสร้างในถนน  
วิภาวดีรังสิต จะพยายามประสานผู้รับเหมารังจักร  
พื้นที่ผิวจราจร ไม่ให้สร้างปัญหาการจราจรช่วง  
การเดินทางของประชาชน

พิษณุโลก ในโอกาสคณะรัฐมนตรีเดินทางไป  
ประชุมนอกสถานที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
กลาโหม เป็นประธานประชุมตรวจราชการ 17  
จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งมอบนโยบายด้านการ  
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่  
2561 โดย พล.อ.ประวิตรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้  
ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
ทั้งทหาร ตำรวจ และประชาชน ในการดำเนิน  
การให้บรรลุเป้าหมาย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยว  
และกีฬา กล่าวถึงการจัดงานเคาต์ดาวน์ในช่วง  
เทศกาลปีใหม่ว่า การจัดงานดังกล่าวทำให้มีคน  
มาร่วมชุมนุมกันในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก  
ดังนั้น ขอให้มีความระมัดระวังร่วมกัน ในขณะ  
ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ทหารและ  
ตำรวจจากหน่วยต่างๆ ที่มีส่วนร่วม ทั้งตำรวจ

ม้า ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจเรือตรวจการณื จะ  
ได้ช่วยกันคัดกรองประชาชนก่อนเข้าพื้นที่จัด  
งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ยังจะ  
มีการเพิ่มแสงส่องสว่างในจุดต่างๆ เพื่อให้เจ้า  
หน้าที่ได้มองเห็นในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เรื่อง  
การรักษาความปลอดภัยนั้น ทางเจ้าหน้าที่คง  
ไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่มีเป็นจำนวนมาก  
จึงขอให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่  
ชุมชน พื้นที่จัดงาน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติอย่า  
ปล่อยผ่าน ขอให้ช่วยสังเกตและใช้มือถือที่ทุกคน  
มีอยู่ ช่วยกันรายงานหรือถ่ายภาพเก็บไว้ หากมี  
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจะได้สามารถหยิบภาพนั้น  
ขึ้นมาเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ได้ เพียงแต่ต้อง  
ระวังเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของ  
ผู้อื่นด้วย

นพ.คานวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุน  
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว  
ว่า ปี 2559 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน  
ท้องถนน 22,356 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 60  
คน กลายเป็นผู้พิการ 6,000 คน เฉลี่ยวันละ  
20 คน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุมีปัจจัยหลายอย่าง  
ทั้งประมาท ดื่มแล้วขับ และความเร็ว โดยพบ  
ว่าปัญหาความเร็วในการขับซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ  
ด้วย หากใช้ความเร็วมาก การตัดสินใจเพียง  
เสี้ยววินาทีอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ทัน โดยใน  
พื้นที่เมืองไม่ควรขับเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อ  
ชั่วโมง ในต่างจังหวัดไม่ควรเกิน 90 กิโลเมตร  
ต่อชั่วโมง และทุกการขับซึ่งควรตระหนักถึงความ  
ปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น